

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร
อนุปริญญา ภายใต้การจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ National Institute of Technology of Japan

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติออกประกาศสถาบัน เรื่อง
การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอนุปริญญา ภายใต้การจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ National Institute of Technology of Japan และพิจารณา
อนุมัติให้สถาบัน KOSEN – KMITL เปิดรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเห็นชอบในโครงการ
พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนโครงการ
จัดตั้งสถาบันโคเซ็น วิทยาเขตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการจัดตั้ง KOSEN KMITL ตามที่เสนอ และมอบฝ่ายบริหาร
สถาบันดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบันตามกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานภายในสถาบันต่อไป

๒. มอบฝ่ายบริหารสถาบันนำนโยบายของที่ประชุมสภาสถาบันไปพิจารณาดำเนินการ
และรายงานความคืบหน้าให้สภาสถาบันทราบอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒ และคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเวียนแจ้งตามบันทึกข้อความที่ ศท ๐๕๒๔.๐๑(๑๑)/
๐๐๙๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตร
สามารถดำเนินการเปิดรับนักเรียนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ

ประกาศสถาบัน เพื่อรองรับการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บัญญัติว่า “ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ สถาบันอาจจัดการศึกษาและดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศก็ได้ โดยในการจัดการศึกษาสถาบันมีอำนาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้”

ทั้งนี้ สำนักงานนิติการ สำนักงานอธิการบดี ได้ยกร่างและตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศสถาบันฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณากลับกรอง

๑. คณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเวียนแจ้งตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๑๑)/๐๑๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ National Institute of Technology of Japan โดยคณะกรรมการฯ มีมติดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ National Institute of Technology of Japan

๒) ให้เสนอคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณา ก่อนเสนอสภาสถาบันต่อไป

๒. คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเวียนแจ้งตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๔.๐๑(๑๑)/๐๑๓๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ National Institute of Technology of Japan โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติดังนี้

๑) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ National Institute of Technology of Japan

๒) ให้เสนอสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

การพิจารณาของสภาสถาบัน

ที่ประชุมสภาสถาบันได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอประกาศสถาบันเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อพิจารณา หากที่ประชุม กกอ. พิจารณาแล้วมีความเห็นชอบ จึงเสนอนายกสภาสถาบัน สจล. ลงนามออกประกาศต่อไป

มติที่ประชุม

๑. มอบสำนักงานบริหารวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นำเสนอ (ร่าง) ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอนุปริญญา ภายใต้การจัดการศึกษาร่วมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ National Institute of Technology of Japan ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอนายกสภาสถาบัน สจล. ลงนามออกประกาศต่อไป
๒. เห็นชอบการออกประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน KOSEN - KMITL ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบัน